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บทบรรณาธิการ
 การตื่นตัวเรื่องกัญชาทางการแพทย์เริ่มมีมาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่รัฐบาลได้ประกาศปลด

ล็อกเรื่องกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษมาเป็นกัญชาทางการแพทย์	 แต่ว่ากระแสดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นในเชิง

ธุรกิจและสินค้าเพื่อซื้อขายกันเท่านั้น	 ยังไม่สามารถปลุกกระแสการต่ืนตัวในวงการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็น

จริงได้	 สังคมและผู้ป่วยยังคงต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้เช่ียวชาญแผนปัจจุบันว่าจะมีค�าตอบอย่างไรใน

เรื่องนี้	สถานการณ์ที่เป็นจริงในเวลานี้ก็	คือ	มีแพทย์แผนปัจจุบันจ�านวนน้อยที่สนใจและสั่งใช้กัญชาเพื่อบ�าบัด

การเจ็บป่วย	 เพราะส่วนมากยังไม่ค่อยแน่ใจในสรรพคุณ	 ปริมาณการใช้	 วิธีการบริหาร	 และไม่เข้าใจว่าจะน�า

กัญชามาเป็นยาเพื่อบ�าบัดโรคได้อย่างไรกัน	

	 การผลักดันของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานในการริเริ่มให้มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์	 มี

ความพยายามอย่างยิง่ในการเพิม่ช่องทางบรกิารเข้าถงึกญัชาแก่สาธารณชนผ่านกรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก	รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมให้ความรู้โดยตรงแก่ผู้สนใจ	ความพยายามขององค์กรภาครัฐ

เป็นสิ่งที่ดี	แต่เชื่อว่ามีอุปสรรคมากมายเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้	ประสบการณ์

ในการรักษาจริง	 ต�าราอ้างอิงที่เชื่อถือได้	 และตัวผลิตภัณฑ์จากกัญชาท่ีได้มาตรฐานการผลิตเพ่ือจะน�ามาใช้ใน

การรกัษาผูป่้วย	อกีท้ังประสบการณ์ของแพทย์ก่อนสัง่ใช้ยาใหม่ทกุตวัควรจะได้รบัตวัอย่างยาจ�านวนหนึง่มาทดล

องใช้	แต่ส�าหรบัผลติภณัฑ์กญัชานอกจากต้องเรยีนรูเ้องแล้วหากจะเริม่สัง่ใช้จรงิยงัต้องไปผ่านการฝึกอบรมก่อน

จึงจะสั่งใช้ได้	 คนไข้ที่ประสงค์จะเข้ารับการบ�าบัดด้วยกัญชาก็จะต้องมีใบยืนยันจากแพทย์ที่รักษาอยู่ว่าเป็นโรค

นั้นจริงจึงจะได้รับยากัญชา	และต้องลงชื่อยินยอมในการรักษา	ท�าให้ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่ากระแสกัญชา

ทางการแพทย์ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงจากการใช้มันคุ้มค่าหรือไม่	 เพราะในขณะที่ยาแผน

ปัจจุบันซึ่งใช้ในการรักษาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ผลดีตามสภาพ	 และมีให้เลือกใช้หลากหลาย	 มีผลการศึกษาของ

กลไกการออกฤทธิ์ตามต�ารามาตรฐาน	และคาดการณ์ประสิทธิภาพของการรักษาได้	จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือน

กนัว่าถ้าจะสนบัสนนุในเรือ่งนีจ้รงิ	กระทรวงสาธารณสขุต้องพยายามพจิารณาหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยจ�านวน

มากเปลี่ยนแนวคิดหันมาใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคให้มากขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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